

THÔNG BÁO CHO CÔNG CHÚNG VỀ SỰ SẴN CÓ
QUẬN CAM
BÁO CÁO TỔNG HỢP THƯỜNG NIÊN VỀ THÀNH QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ
CHO TÀI KHÓA 2022-23

Ngày: 12 tháng 9 năm 2023

KÍNH GỬI TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN, CÁC NHÓM VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ QUAN TÂM:

Quận Orange, tuân thủ theo Tiêu đề I của Đạo luật Cranston-Gonzalez Quốc gia về Gia cư với Giá phải chăng năm 1990 đã chuẩn bị một bản dự thảo Báo cáo Tổng hợp Thường niên về Thành quả và Đánh giá (Consolidated Annual Performance and Evaluation Report - CAPER) cho Tài Khóa 2022-23. Mục đích của thông báo này là nhằm cung cấp cho công chúng một khoảng thời gian xem xét báo cáo 15 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 và kết thúc vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, để bày tỏ các mối quan ngại và nhận xét của họ về CAPER. Quận Orange phải nộp báo cáo CAPER của Tài khóa 2022-23 cho HUD vào hoặc trước ngày 28 tháng 9 năm 2023.

Báo cáo Tổng hợp Thường niên về Thành quả và Đánh giá (CAPER)

CAPER phác thảo những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục đích và mục tiêu đề xuất được đặt ra trong Kế hoạch Hành động Thường niên trong Tài khóa 2022-23. CAPER cũng cung cấp bản phân tích về chi tiêu của chương trình, các thành tựu của dự án, hiệu suất của người nhận phụ và bản thẩm định về những thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách hoặc chiến lược.

Kế hoạch Hành động Thường niên cho Tài khóa 2022-23 đã nhận định các nhu cầu và ưu tiên tổng thể của vùng Thành thị Quận Orange đối với các hoạt động bao gồm việc Cải thiện và Cơ sở Công cộng, Phục hồi Gia cư, Dịch vụ Công cộng và Nhà ở với Giá cả Phải chăng cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.

Nhận xét

Tất cả các cơ quan, nhóm hoặc cá nhân có quan tâm đều được mời xem xét dự thảo CAPER cho Tài khóa 2022-23 và gửi nhận xét bằng văn bản để cứu xét. Theo yêu cầu, các bản sao có sẵn tại văn phòng Phát triển Gia cư & Cộng đồng ở OC, yêu cầu gửi email tới: craig.fee@occr.ocgov.com. Các báo cáo cũng có sẵn trực tuyến trên trang mạng Phát triển Gia cư & Cộng đồng của OC tại <https://www.ochcd.org/community-development>. Gửi nhận xét bằng văn bản về CAPER đến OC Housing & Community Development Attn: Craig Fee, 1501 E. St. Andrew Place, 1st Floor, Santa Ana, CA 92705. Quận Orange sẽ cứu xét tất cả các nhận xét bằng văn bản nhận được vào hoặc trước ngày 27 tháng 9 năm 2023.

Công bố: Ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên: *Orange County Register*, *La Opinion*, và *Nguoi Viet*.